

## CUỘC SỐNG CHÚNG TA

Cuộc sống chúng ta là món quà của Chúa, và nó thường là một cuộc tìm kiếm, tìm kiếm ý nghĩa. Chúng ta ước mong rằng cuộc sống chúng ta đem lại niềm vui cho chúng ta. Nhưng trên thực tế, nó thường ngược lại.

Tại sao chúng ta không thấy điều chúng ta đang tìm kiếm, một cuộc sống ý nghĩa và hạnh phúc thực sự? Phải chăng vì chúng ta tìm nó không đúng chỗ và không đúng việc? Đoạn tin mừng Luca 12: 13-21 đưa ra ánh sáng điều chúng ta cần tìm kiếm là gì và ở đâu.

*Kho báu của sự sống không được tìm thấy trong sự giàu có mà chúng ta theo đuổi, trong những vật dụng chúng ta sở hữu, hay trong những kiến thức chúng ta tự hào. Những thứ này chỉ là vật chất, những thứ thuộc về thế gian, những thứ sẽ biến mất hoặc ai đó sẽ thừa hưởng nó khi chúng ta lìa đời (Giăng viên 2: 21). Tương tự như cách nói mỉa mai về người đàn ông giàu có trong tin mừng Chúa nhật tuần này, người đã tích lũy vụ thu hoạch lớn và tự nhủ với "linh hồn" mình (câu 19) nhưng đã không sống lâu hơn để hưởng thụ nó (câu 20). Thánh Phaolô cũng vậy, trong bài đọc thứ 2, đã mời gọi chúng ta suy nghĩ về những điều trên đây (hãy khôn ngoan), và đừng mong đợi nơi bất cứ điều gì trên thế gian này (Cl 3:2).*

Thông điệp hôm nay quá rõ ràng: chúng ta không thể biến việc tích lũy tài sản và có được các vị trí trở thành mục tiêu của cuộc đời chúng ta, mục đích tồn tại của chúng ta. Đây là điều mà "người giàu có" trong tin mừng đã trải qua. Đây là cái mà chúng ta gọi "phù vân của mọi phù vân." Chúng ta không thể chỉ đáp ứng tất cả những nhu cầu của thân xác mà quên nuôi dưỡng linh hồn chúng ta. Điều này không có nghĩa là chúng ta nên coi thường thân xác mình. Không! Rất cần thiết để chúng ta tôn trọng thân xác nhưng nó không đáng để mất linh hồn. Điều quan trọng hãy nhớ rằng chúng ta không chỉ có thân xác, nhưng chúng ta có xác và hồn. Bởi đó, tiếp cận toàn diện cuộc sống là điều cần thiết. Chỉ riêng điều này sẽ đem lại mục đích, hạnh phúc và ý nghĩa cho cuộc đời chúng ta.

Xin Chúa chúc lành cho anh chị em,



**Lm. Xavier Bazil**

**Phụ tá**